



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ตามประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่สอบได้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบและเลขประจำตัวสอบ
๓. ไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ภายหลังที่การสัมภาษณ์ได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ก็ได้

๔. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๕. ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๖. เมื่อสอบ...

๖. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์อยู่

๗. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร

อนึ่งสำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่อาจให้เข้าสอบ ทั้งนี้ตามหนังสือ กรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

(ง) การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี จะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ถนนเพชรเกษม ซอย ๑ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี <https://ddc.moph.go.th/odpc5/> และทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค <http://ddc.moph.go.th/> หัวข้อข่าวสาร “ประกาศรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นางรพีพรรณ โพธิ์ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
แบบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>คำนำหน้าชื่อ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>
๐๒	นางสาว	อินทิรา	ภาคบุตร
๐๔	นางสาว	สาวิตรี	กำแพงพันธ์
๐๖	นาย	จักร์กฤษณ์	พัฒนจิรารัชกุล
๐๘	นาย	วันมงคล	ประเสริฐ
๑๓	นางสาว	ณัทททัย	ดีวัน



กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

วัน เวลาสอบ	เลขประจำตัว	จำนวน ผู้เข้าสอบ	สถานที่สอบ
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.	๐๒,๐๔,๐๖, ๐๘,๑๓	๕ ราย	ห้องประชุมงามยิ่งยวด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ๑๒๓/๒๐๒ ถนนเพชรเกษม ซอย ๑ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี